

**ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số *M*^{*} - CV/ĐU

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

V/v Quán triệt, phổ biến thông báo nhanh về kết quả Đại hội XI của Đảng bộ

Kính gửi:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,
- Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ;
- Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức;
- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ ngày 09/7 đến ngày 10/7/2020, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Sau Đại hội, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 20/7/2020 ban hành các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU ngày 28/7/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trên cơ sở các văn kiện Đại hội và kết quả bầu cử tại Đại hội, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng, hoàn thiện Đề cương Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Gửi kèm theo Công văn này)

Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ tổ chức việc quán triệt, phổ biến Đề cương thông báo nhanh đến cán bộ, đảng viên, hội viên bằng hình thức thích hợp././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Khối các cơ quan TW (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW (để b/c);
- Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ (để b/c);
- Thường trực Đảng ủy Bộ (để biết);
- Lưu Ban Tuyên giáo, VP Đảng - Đoàn thể.

**TM BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ TRƯỞNG TRỰC**



Nguyễn Kim Tinh

THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI ĐẢNG BỘ BỘ TƯ PHÁP, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Kèm theo Công văn số 11-CV/ĐU ngày 7/8/2020 của Đảng ủy Bộ)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 500-TB/KL ngày 22/6/2020 về kết quả duyệt Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ ngày 09/7 đến ngày 10/7/2020, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Công đoàn viên chức Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ là lãnh đạo Văn phòng, các Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị và Tổ Công tác số 3, Đoàn Thanh niên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Thường trực Đảng ủy của 18 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đến dự, chúc mừng Đại hội và 198 đại biểu chính thức đại diện cho 1.042 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết-Trí tuệ-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội XI của Đảng bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ trong 05 năm tới tập trung thực hiện mục tiêu: “*Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới*”.

Trong quá trình Đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó đã có 13 đại biểu, đơn vị gửi bài tham luận bằng văn bản tới Đại hội, 06 Đại biểu phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội. Đại hội đã thông qua:

(1) Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

(2) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

(3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

(4) Bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

(5) Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI và thảo luận, góp ý cho dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Trong đó, Báo cáo chính trị trình tại Đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, là sự tổng kết sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ, trên cơ sở đó xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chính, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và những nhiệm vụ giải pháp phát triển của Đảng bộ trong 05 năm 2020-2025.

1. Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội thống nhất khẳng định:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế phục hồi chậm, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh âm mưu diễn biến hòa bình, lôi kéo, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tình hình Biển Đông, dịch bệnh diễn biến không thuận lợi, có nhiều tác động tiêu cực chưa thể dự báo, nhất là sau dịch Covib-19, song Đảng bộ, các tổ chức đảng trực thuộc và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đã nỗ lực vượt khó hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ; chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, hướng dẫn của Đảng ủy Khối và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đạt kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp. Đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có chất lượng các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về trách

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng đảng về tổ chức cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên được tăng cường, ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Có 07/08 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ đề ra đạt và vượt mức; riêng chỉ tiêu sinh hoạt chi bộ định kỳ mỗi tháng 1 lần, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 chuyên đề gần đạt; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mới, đột xuất phát sinh đạt và vượt mức kế hoạch, nhất là trong triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và công tác quản lý, phát triển đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, vai trò, vị thế của công tác đảng được khẳng định. Đội ngũ đảng viên lớn mạnh về số lượng, bảo đảm chất lượng, phát huy trách nhiệm nêu gương. Hoạt động của Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu và ngày càng nề nếp, chất lượng, hiệu quả được bảo đảm; sự đoàn kết được tăng cường. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác được phân định rõ hơn; công tác phối hợp thiết thực, hiệu quả; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới. Hàng năm, Đảng bộ đều đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Trong 03 năm liên tục, từ năm 2015 đến năm 2017 được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; năm 2019 được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối. Hàng năm có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 90 - 98% đảng viên đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó 15-18% đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Kết quả đạt được trong 05 năm qua đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao vị thế, vai trò của Đảng bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn vẫn chưa khắc phục triệt để tình trạng chậm tiến độ, nhất là một số nhiệm vụ đột xuất; hệ thống pháp luật còn phức tạp, nhiều quy định còn mâu thuẫn, trùng chéo, tính khả thi thấp; hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật chưa cao. Một số lĩnh vực tư pháp vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số tổ chức đảng chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Môi trường làm việc ở một số đơn vị chậm được cải thiện; trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ có nơi, có lúc chưa được chấp hành nghiêm và triệt để. Chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ tuy có đổi mới nhưng có nơi vẫn chưa thực chất, hiệu quả thấp. Sinh hoạt đảng định kỳ và chuyên đề có nơi chưa đều, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao; chưa nhân rộng được mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ làm công tác đảng chưa thường

xuyên và kịp thời. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tại một số tổ chức đảng chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp; một số cấp ủy cơ sở chậm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế qua kiểm tra, giám sát; vẫn còn một số đảng viên chưa chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước dẫn đến vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình bị xử lý kỷ luật đảng.

2. Đại hội rút ra 05 bài học kinh nghiệm, đó là

(1) Bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các quy định của Đảng; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên trực tiếp; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức tham mưu, giúp việc Đảng ủy cấp trên; vận dụng sáng tạo trong điều kiện thực tiễn của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị;

(2) Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về vị trí, vai trò của công tác xây dựng tổ chức đảng; của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị.

(3) Giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng; giữa cấp uỷ với thủ trưởng đơn vị; phát huy dân chủ, sức sáng tạo của tập thể, cá nhân, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội gắn với tăng cường kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng.

(4) Cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định thành công của công tác đảng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách công tác đảng; cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức, tận tụy, trung thành, trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ.

(5) Chú trọng sơ kết, tổng kết, hướng dẫn, chỉ đạo làm điếm; xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

3. Về mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong 05 năm 2020 – 2025

a) *Mục tiêu:* Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới

b) *Các chỉ tiêu chủ yếu:*

(1) Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đều tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức.

(2) Phấn đấu Đảng bộ và 100% các tổ chức đảng trực thuộc đều xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ và các văn bản, nghị quyết của Trung ương; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng; giữa cấp ủy với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

(3) Hàng năm phần đầu có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ít nhất từ 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(4) Phần đầu 100% tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ; cán bộ, đảng viên đăng ký rèn luyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Phần đầu 100% đảng viên của Đảng bộ giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đảng viên theo Điều lệ Đảng, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

(5) Đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác đảng được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất một lần/nhiệm kỳ. Phần đầu 100% chi bộ trực thuộc duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ theo đúng Điều lệ (01 lần/tháng); sinh hoạt theo chuyên đề (mỗi quý 1 chuyên đề), bảo đảm chất lượng, hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

(6) Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 150 đến 200 đảng viên mới, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên theo quy định; 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức; tăng cường quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi nước ngoài về việc riêng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

(7) Trong nhiệm kỳ Đảng ủy Bộ kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc; các Đảng bộ cơ sở kiểm tra, giám sát đối với 100% chi bộ trực thuộc; 100% chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát theo quy định.

(8) Hàng năm, Đảng bộ phần đầu đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năm phần đầu đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu Chiến binh cơ quan Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(9) Phần đầu hàng năm 100% đảng viên được xếp loại công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2020 - 2025 bảo đảm tiến độ, có chất lượng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

c) Phương hướng:

(1) Phối hợp hiệu quả với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đưa công tác tư pháp phát triển bền vững, lên tầm cao mới; tạo động lực mạnh mẽ trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(2) Triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ và đảng viên. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động học tập và thực hiện nghiêm túc các văn bản, nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chương trình công tác của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối “về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

(3) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ. Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự đảng, giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

d) Nhiệm vụ:

(1) Phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ bám sát các văn bản, nghị quyết; quán triệt, thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời quan điểm, chủ trương đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, về phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp thành phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản và tổ chức thực hiện trong thực tiễn, nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

(2) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong thực hiện.

(3) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

(4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

(5) Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện.

(6) Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, lề lối làm việc của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp công tác.

4. Xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

(1) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng sinh hoạt Chi bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm kết quả trọng tâm để đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

(2) Phát huy dân chủ nhằm khai thông mọi tiềm năng, nguồn lực gắn với giữ vững kỷ cương kỷ luật; kịp thời tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật; gắn xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tăng cường quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ.

(3) Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới lề lối, tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tư pháp, pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Về công tác nhân sự Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, phát huy dân chủ, tập trung, trí tuệ, Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, gồm 25 đồng chí cụ thể như sau:

1. Đồng chí Phan Chí Hiếu
2. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh
3. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh
4. Đồng chí Nguyễn Hồng Diện
5. Đồng chí Nguyễn Quang Thái
6. Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyền
7. Đồng chí Đoàn Trung Kiên
8. Đồng chí Đỗ Xuân Lâm
9. Đồng chí Bạch Quốc An
10. Đồng chí Đồng Ngọc Ba

11. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình
12. Đồng chí Nguyễn Văn Bốn
13. Đồng chí Nguyễn Văn Cương
14. Đồng chí Phan Thị Hồng Hà
15. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải
16. Đồng chí Đỗ Đức Hiền
17. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn
18. Đồng chí Đào Văn Hội
19. Đồng chí Hồ Quang Huy
20. Đồng chí Nguyễn Hữu Huyền
21. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền
22. Đồng chí Lê Vệ Quốc
23. Đồng chí Cao Xuân Thủy
24. Đồng chí Phan Anh Tuấn
25. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú

Trong Ban Chấp hành khóa XI có 15 đồng chí tái cử (bằng 60%); có 10 đồng chí tham gia lần đầu (bằng 40 %); có 3 đồng chí là nữ (bằng 12,5%); tuổi trẻ dưới 40 tuổi 1 đồng chí (bằng 4.0%).

* Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 08 đồng chí, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Phan Chí Hiếu
2. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh
3. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh
4. Đồng chí Nguyễn Hồng Diễm
5. Đồng chí Nguyễn Quang Thái
6. Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyền
7. Đồng chí Đoàn Trung Kiên
8. Đồng chí Đỗ Xuân Lân

Trong tổng số 08 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khóa XI có 06 đồng chí tái cử (bằng 75 %); 02 đồng chí mới tham gia lần đầu (bằng 25%).

Trên cơ sở kết quả lấy phiếu giới thiệu rất cao tại Đại hội, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Phan Chí Hiếu làm Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ tuyệt đối (100%).

Bầu 02 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

1. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh

2. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh

Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa XI gồm 07 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hồng Diệm được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

* Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, gồm 04 đại biểu chính thức (không tính 01 đại biểu đương nhiên) và 01 đại biểu dự khuyết.

Những kết quả quan trọng đó không chỉ là thành công của Đại hội Đảng bộ mà còn là tiền đề Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

6. Về nhiệm vụ trong thời gian tới

(1). Các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng ủy Bộ; tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, truyền truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

(2). Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; thành lập các tổ chức tham mưu, giúp việc, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ đề ra để cụ thể hóa thành các chương trình công tác lớn, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

(3). Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ các chương trình công tác của Đảng ủy Bộ, chủ động phối hợp với cấp ủy nghiên cứu, xây dựng, ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, bảo đảm cụ thể, sát thực tế với cơ sở, đơn vị

(4). Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả ngay từ sau Đại hội; trong quá trình chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. /x